

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT - KHTC

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v tham gia ý kiến về việc UBND huyện Cẩm Thủy đề nghị bổ sung mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường vào Phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.

Nhận được Văn bản số 5740/STNMT-TNKS ngày 14/7/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham vấn ý kiến việc UBND huyện Cẩm Thủy đề nghị bổ sung mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường vào Phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, căn cứ Biên bản kiểm tra của liên ngành, ý kiến tham gia của Chi cục Thủy lợi tại Văn bản số 696/CCTL-TTPC ngày 19/7/2021, theo chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Về vị trí, hiện trạng khu đất.

- Vị trí: Phạm vi khu đất đề xuất có diện tích khoảng 6,8 ha, thuộc thôn Phú Xuân xã Cẩm Tân và thôn Quan Phác xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy. Ranh giới khu đất: Phía Nam, Đông và Tây giáp sông Mã, phía Bắc một phần diện tích giáp mỏ cát số 47, phần diện tích còn lại tiếp giáp đất bãi sông.

- Hiện trạng: Một phần là đất bãi sông và một phần là đất lòng sông, bãi nổi trong phạm vi lòng sông, trên bề mặt không có cây cối, hoa màu. Hiện phía bờ hữu sông Mã (cách khu vực bãi nổi về phía Nam khoảng 80m) và bờ tả (cách vị trí bãi nổi khoảng 50m về phía hạ lưu) đã và đang có hiện tượng sạt lở.

2. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Hiện tượng sạt lở bờ, bãi sông Mã tại xã Cẩm Vân đã được Sở Tài nguyên môi trường và Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa xác định nguyên nhân và đưa ra giải pháp xử lý tại các Văn bản số 1088/STNMT-TNKS ngày 28/02/2020 và số 289/MTTQ-BTT ngày 23/3/2020. Tuy nhiên, khu vực UBND huyện Cẩm Thủy đề nghị chưa phù hợp với các giải pháp đã được nêu (nạo vét các cồn cát, sỏi giữa lòng sông để khơi thông dòng chảy, giảm áp lực vào bờ làm giảm thiểu tác động đến bờ, bãi). Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT chưa thống nhất với đề nghị của UBND huyện Cẩm Thủy về việc bổ sung mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường vào Phương án bảo vệ, thăm dò,

khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường